



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1477 29 tháng 10 năm 2023

*Vượt Xuyên*

*Vượt xuyên loạn động tâm bình thân  
Giải tỏa phiền ưu tự phát quang  
Nguyên lý Trời độ ý chí khai  
Thành tâm tu luyện tự khai mang  
Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1997**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Thân tình tái ngộ là sao ?
- 2) Qui tâm trí là sao ?
- 3) Qui về một mối là qui làm sao ?
- 4) Làm sao mới biết xây dựng ?
- 5) Tánh sân si của con người vẫn lưu luyến tại sao ?
- 6) Phục vụ quần sanh để làm gì ?
- 7) Vui hành trong thanh tịnh là sao ?

**1) Vancouver, 01/08/97 3 :15 AM**

**Hỏi : Thân tình tái ngộ là sao ?**

Đáp : Thừa thân tình tái ngộ là hành giả trở lại nơi sáng lạng, vô sanh bất diệt, nơi đó là nơi nguồn gốc của tâm linh

**Kệ :**

*Trở về thấy rõ hành trình có  
Xuất phát ra đi chẳng dấn dò  
Đời đã thấm nhuần trong thức giác  
Hồn tu tự tiến chẳng còn lo*

**2) Vancouver, 02/08/97 2 :05 AM**

**Hỏi : Qui tâm trí là sao ?**

Đáp : Thừa qui tâm trí là niệm Phật phát triển trí tâm, càng ngày càng sáng suốt và thanh tịnh

**Kệ :**

*Tự tu phát triển trí tâm mình  
Cảm thức trần gian tự phát mình  
Đời đạo song hành trong thức giác  
Cảm minh thiên địa rõ hành trình*

**3) Olympia, 03/08/97 2 :15 AM**

**Hỏi : Qui về một mối là qui làm sao ?**

Đáp : Thừa qui về một mối là luồng điện trung tim bộ đầu chung đường phát triển đi lên tới vô cùng, thì mới thật sự qui về một mối, thuận thiên giả tồn, phát triển như nhau

**Kệ :**

*Thực hành phát triển như nhau tiến  
Chẳng có loạn tâm chẳng có phiền  
Qui hội tình đời chung một mối  
Chẳng còn xiên xẹo tự mình yên*

**4) Washington State, 04/08/97 4 :20 AM**

**Hỏi : Làm sao mới biết xây dựng ?**

Đáp : Thừa muốn xây dựng thì phải nhịn nhục và hy sinh, tức là phải bớt đi tất cả sự tham dâm, xây dựng cho chính mình, nhiên hậu mới ảnh hưởng được cho những người kế tiếp

**Kệ :**

*Xây dựng chơn tâm tiến triển tùy  
Sửa mình tiến hóa giải đề thi  
Trì tâm tu luyện trong minh chánh  
Sáng tỏa đầu thân tự tiến ghi*

**5) Atlantic city, 05/08/97 5 :00 AM**

**Hỏi : Tánh sân si của con người vẫn lưu luyến tại sao ?**

Đáp : Thừa người tu thiền còn tánh sân si bực tức tại vì thiếu niệm Phật, lo âu nhiều chuyện không cần thiết, thiếu sửa mình và ăn năn sám hối

**Kệ :**

*Đóng tâm bị động trí không hòa  
Tạo khổ cho mình khó thoát ra  
Trí độ không còn tâm loạn động  
Bực mình rơi lệ sống như ma*

**6) Atlantic city, 06/08/97 1 :55 AM**

**Hỏi : Phục vụ quần sanh để làm gì ?**

Đáp : Thừa phục vụ quần sanh để được sáng suốt thêm và gia tăng sức nhịn nhục

**Kệ :**

*Phục vụ không quên tưởng Cha Trời  
Sáng suốt minh tâm tự nghỉ ngơi  
Cơ hội ngàn vàng nay được phụ  
Trời ban tình đẹp tự phân lời*

**7) Atlantic city, 07/08/97 3 :30 AM**

**Hỏi : Vui hành trong thanh tịnh là sao ?**

Đáp : Thừa vui hành trong thanh tịnh tức là luồng điện của nội tâm qui một hướng thượng phân giải ngay trung tâm bộ đầu thì mọi việc đều hóa giải dễ dãi và thanh tịnh

**Kệ :**

*Qui về một mối trí càng minh  
Phán xét uy nghi rõ tiên trình  
Sanh trụ hoại diệt không dấy động  
Cơ Trời rõ rệt tự phân minh*

**Khóa học tịnh khẩu Hai Không**

Nhìn Trời nhìn đất nhìn mây  
Tình thương đạo đức vui vầy cảm giao  
Núi cao khai triển muôn màu  
Bông hoa đua nở trước sau kết tâu  
Về quê sống động trước sau  
Tình Trời là một chung nhau học hành  
Trí tâm tiến hóa thật nhanh  
Giải phân mê chấp hướng thanh đạt hòa  
Cảm thông nguyên lý gần xa  
Về nơi thanh tịnh chan hòa tình thương  
Khai thông trí tuệ mở đường  
Tự tu tự giác yêu thương độ hành  
Từ bi rộng mở đạt thanh  
Tâm không dấy bận tiến nhanh thực hành  
Cảm thông nguyên lý Trời tranh  
Hiện hình tuyệt tác cảm thanh cảm hòa  
Vạn linh chung sống một nhà  
Sanh trụ hoại diệt chan hòa tình thương  
Tâm tu lóng lánh như gương  
Tình thương đạo đức là đường thức tâm  
Cảm thông nguyên lý mừng thâm  
Tự mình thực hiện giải tâm ước mơ  
Rồi đây cũng sẽ đến giờ  
Tự tu tự tiến bơ vơ chẳng còn  
Tâm tu thức giác nỉ non  
Vuông tròn tốt đẹp chẳng còn lo âu  
Thực hành khai triển chiều sâu  
Nam mô lục tự giải sâu giải mơ.  
Kính bái,

**Lương Sĩ Hằng**  
**Oroville, 04-11-1997**

---

## TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### KHÓA HỌC : “HỒI TƯỞNG CHƠN TÂM” Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)

*Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, mở Sơn Đỉnh với lại mở khối óc đó, nó khác nhau như thế nào?*

**Đức Thầy:** Thì cái Sơn Đỉnh là cái tạp niệm mà làm cho con người nó động loạn; nếu mà cái Sơn Đỉnh đóng lại á, con người nó bị tạp niệm lắm. Mà khi mà nó niệm Phật, cái Sơn Đỉnh mở rồi, nhắm mắt, mình thấy tới bên kia; con người nó hết tạp niệm, nó không có lo âu, không có tạp niệm ; thì lúc đó, trung tim bộ đầu của nó phát quang! Không cần để ý tới trung tim bộ đầu, nhưng mà trung tim bộ đầu nó phát quang! Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình, mình tới mình ngồi đầu, mình bao hết, đem lại sự bằng an cho mọi người! Nhưng mà không mở cái này, á, (trung tâm giữa hai chân mày) cái này (trung tim bộ đầu) nó không có!

Cho nên, nhắm mắt niệm Phật, nó loi nhoi chỗ này (trung tim giữa hai chân mày); thầy kệ nó; cứ lần lần, lần lần nó mở lên, mở lên; thì lúc mình không thấy có cái trán nữa: mình nhìn, mình thấy sự việc, mình nói nó không có trật. Đó! Thì tự nhiên mình nhìn ở đây (trung tim giữa hai chân mày) thì ở đây (trung tim bộ đầu) nó phải sáng à! Nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định! Cho nên, người đạo họ nói rất ổn định, không có bị vấp! Còn người thường á, họ sử dụng ở dưới này (ngực); đụng vô là họ phải vấp, họ phải suy nghĩ một chút họ mới nói ra được; là họ chưa mở.

Cho nên, cái pháp “Nam Mô A Di Đà Phật” nó mở được Sơn Đỉnh; vi diệu vô cùng!

Chính tui đã thực hành và thấy được, và mở trí nhiều!

Cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là một cái phương pháp để mở trí con người. Mà con người càng niệm, càng mở, thì nó đi tới Đại Trí, đâu có phải Thiếu Trí.

Mấy người thiếu trí mới tranh chấp; tranh chấp việc này, việc kia, việc nọ; rồi vẽ ra điều này, điều kia, điều nọ; rớt cuộc, thấy trói buộc lấy tâm mình, rồi muốn bỏ. Có nhiều cái tánh chất như vậy, vì nó ôm cái phàm tánh, thì nó phải vậy. Mà ôm cái chơn tâm, nó đâu có nghĩ! Ôm chơn tâm, nó chỉ lo tu thôi; bởi vậy nó làm một việc cho tất cả mọi việc; nó làm việc lớn, đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chơn tâm tu, nó không có tranh chấp với người ta; không có hăm dọa bất cứ ai!

Nếu hăm dọa con người được, ông Trời đã hăm dọa được rồi! Ông Trời cũng không có hăm dọa đâu! Diu tiến thôi, con người nó mới tiên. Bao bùng nguy hiểm chừng nào, họ cất nhà lầu cứng chừng này! Họ không có sợ Thiên Lôi đá nữa, họ làm ăng ten đảng hoàng, paratonnerre, rồi họ hút cái điện; ông Trời mà có thể đập sập nhà họ, cũng không có làm được! Nhưng mà chỉ có cái Diệu Pháp mới đưa người ta trở về được! Cho nên, rớt cuộc rồi ông Trời cũng phải làm bốn mùa, Tứ Quý đầy đủ; có mưa, có nắng đầy đủ! Đem cái Diệu Pháp là độ tha.

Còn mình tu mà mình gặt gao với người ta, làm sao người ta tiên được? Không phải cái phương pháp! Vì người chưa mở mới là gặt gao: sợ mất quyền lợi, sợ mất vị trí! Còn người có Diệu Pháp, đâu có cần phải lập cái bàn thiết tốt mới thuyết pháp được; ngồi ở cầu tiêu nói cũng có người ta nghe, bởi vì cái âm thanh nó khác, cái chân động lực nó khác, cái hào quang nó khác; thì ở đâu nó cũng nói pháp được; chớ

không phải đạt tới chỗ tinh khiết mới nói pháp được; rồi đặt cái chỗ nơi tôi thượng, ta đây, mới nói pháp được! Không phải cái chuyện đó! Trật, rồi lạc đường!

Cho nên tôi tu, hỏi đó tôi tu, tôi đâu có ngồi đẳng đài thuyết pháp gì. Tôi tu ở nhà, rồi nói chuyện người ta nghe, người ta thân bằng; thét người ta tới; nhà tôi có chút xiu, người ta cũng tới đây, Thứ Bảy, Chủ Nhật cũng tới đây.

Cho nên, các Bạn đừng có lo! Đã có một cái gương tốt như vậy, các Bạn cứ tu; rồi một ngày nào các Bạn ngồi ở nhà, người ta tới người ta kiếm các Bạn; đâu có lo! Cho nên, tôi nói là làm cái quỹ du lịch đi: có tiền bỏ năm ba đồng nơi đó; rồi chú nào mà nói được rành mạch mà mọi người kính mến, mọi người theo, mọi người nghe, chú đó được quyền đi thăm mấy thiền viện khác. Cái đó tôi cũng đã sắp đặt; mà các Bạn không có ai làm, không chịu làm tới! Làm tới thì nó mạnh lên, vì mọi người tu thành được, thì người này tu thành được, người khác cũng tu thành được; rồi lần lần nó sẽ mạnh lên, mấy cái thiền viện nó mạnh lên, đông người tu! Rồi thấy chú đó hỏi nào tới giờ không biết gì, mà bây giờ chú mở trí, chú nói pháp được, mà mọi người kính mến và đồng ý bầu, đưa tiền máy bay cho nó đi tới chỗ đó nó nói chuyện; rồi qua đó nó gặp, nó bị chú kia hay hơn, lật nó xuống, rồi nó mới là học, nó mới đi lên! Ganh đua để thăng hoa tới đạo pháp; cái đó nó mới hay, nó mở trí! Học là học vậy đó.

Ở dưới này đâu có lớp? Không có lớp; nhưng mà người tu nó có thanh quang rồi thì tự nhiên nó nói có lớp, có lang; rồi những người khác học, học, học thét rồi, nghĩa là học ở trong cái kinh thanh tịnh, sống động; không có đọc chữ nữa: Kinh Vô Tự mà sống động; thì nó dễ dãi!

Còn người sơ căn, với người mới, người ta đương phức tạp, này kia, cuộc đời động loạn, thì họ phải đọc qua một hai cuốn sách, để họ thấy: à, họ làm sai; chính họ có cơ hội tự giải thoát mà họ không biết làm, uổng cho họ, họ mới trở về họ tu. Khi mà họ tu được rồi, họ đâu cần gì nữa! Họ điều luyện được hào quang, là họ đọc Kinh Vô Tự; suốt ngày suốt đêm họ chỉ lo cái con đường đó để thăng hoa, tiến tới một cái giải pháp luôn luôn mới mẻ và không có bao giờ lệ thuộc! Vì Trời, Đất đã sắp đặt rồi, Thiên Giới cũng đã sắp đặt rồi: mình không tới, ai hỗ trợ mình? Cho nên, mình phải tu tới là người ta hỗ trợ cho mình càng ngày càng thông.

Cho nên, ở đây các Bạn cũng đã thấy rõ rồi: hỏi trước các Bạn đâu có thông minh bằng bây giờ, có nói đạo rõ rệt bằng bây giờ; nhưng mà bây giờ biết như vậy! Cái chuyện nó xảy ra, mình nhìn, mình thấy rồi, “Cái chuyện nó vậy đó!” Biết cái lỗi của mình, thì mình nghiền ngẫm, ăn năn, sửa chữa, nó mới tiến; còn mình không nghiền ngẫm, ăn năn, sửa chữa; làm sao tiến? Mà cứ tự cao tự đại hoài, mình la lô người khác hoài, thì càng ngày nó càng chìm, không phát triển được; nó không phát triển được!

Cho nên, cái thiền, cái pháp thiền mà nắm được rồi, là nắm được chìa khóa rồi, cứ nắm đó đi tới đi. Đừng có mong là, “Tôi gặp ông Tiên, Ông Phật!” Mà chính ông Tiên, ông Phật ở trong gia đình mình này: vợ mình này, nhiều khi Phật, mình cũng không biết nữa; Tiên, mình cũng không biết; quý, mình cũng không biết! Ngay trong gia đình nó nói nhiều câu độc đáo lắm; phải nghe, sửa! Phải mở! Dạy trực tiếp đó!

Mà tất cả mọi người ngồi lại, dòm, đâu có biết mình là ai đâu! Vậy chớ, ai đang điều khiển? Khi mình tu, có cái hào quang hòa hợp với thanh quang; thanh quang đang điều khiển và hỗ trợ cho mình tiến hóa; rồi mình mới biết mình là ai! (còn tiếp)

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Trị bệnh bằng nhân điện

**Bạn đạo:** Người tu Vô Vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không, trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?

**Đức Thầy:** Người tu Vô Vi đâu có trị bệnh cho người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện mà trị bệnh cho nó. Bởi vì người trị bệnh chưa hiểu điện của cơ thể và điện của vũ trụ làm sao trị bệnh cho người đối phương? Chỉ cho nó tu, tự giải trước, hội tụ thanh điện, thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhìn người cũng là trị bệnh: từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được!

(Thực hành tự cứu)

---

### THÔNG BÁO NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 56 (1967-2023)

---

HỘI ÁI HỮU VÔ VI HOA KỲ xin trân trọng thông báo chi tiết đến các Bạn Đạo ngày LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ. Năm nay, LTNĐTS sẽ được tổ chức vào **CHỦ NHẬT NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2023 tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI.**

Chương trình như sau: buổi lễ bắt đầu 10:00 sáng NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2023 kết thúc 2:00 chiều cùng ngày.

10:00 -11:00 am : bắt đầu Buổi Lễ trước kính VÔ VI sau đó là LỄ DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ.

10:00-12:00 PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG, TÂM TÌNH.

12:00 -1:00 CHUNG THIÊN

1:00 - 2:00 ĂN TRƯA.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ kính mời tất cả các bạn đạo về đây sum họp tưởng niệm công ơn của Đức Tổ Sư.

Quý Bạn Đạo có câu hỏi hay cần liên hệ xin gọi số điện thoại sau đây:

Cô Huỳnh Mai số phone : **714-414-9552**

Kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong ngày Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư.

LÂM HUỶNH MAI  
HỘI TRƯỞNG HAHVVHK  
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2023.

---

**Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi**

---

**Tiếp theo báo cáo ngày 2 tháng 07 2023 chúng tôi đã nhận từ quy` bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 29 tháng 9 2023 như sau: (số tiền nhận được tại đại hội Phuket đã được báo cáo)**

Người gửi	US\$	CAD or currency
Anonymous(CA)	700	
Olivier Phan (France)		120 euro
An Danh 1(Mtl)		650
Tran Quang Luc (NY)	300	
An Danh (Ca)	500	
An Danh 1(Mtl)		121
An Danh (Mtl)		2,000
Đoàn Toàn- Chong Cho (CA)	1,000	
Fred Reiss (CA)	200	
Hong Vo (Co)	100	
Thuan Van (AB)		500
Duong Hai Van (AB)		200
Khanh Ly (AB)		400
Khon La (AB)		500
Nghia Nguyen (AB)		950
Thuan Van (AB)		500
Quang Luong AB)		100
Lai Ngoc Hoa (AB)		700
Lai Sach Thi (AB)		950
Kien Diep (AB)		400
Minh Doan (CA)		400
Ut Tran (AB)		500
Kia Tran (AB)		200
Ngo Tran (AB)		200
Anonymous(CA)	1,300	
An Danh 1(Mtl)		650
Hong Vo (Co)	100	
Serena Truong (CA)	200	
Banh My Hom (CA)	200	
Trần N Bích (FL)	4,000	
Phạm Thị Ánh (CA)	1,000	
Fred Reiss (CA)	200	
Michel Phan (France)		800 euro

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

-Giúp 61 xe lăn cho những người nghèo tàn tật ở các tỉnh Gia Lai Kontum Đắc Lắc Tiền Giang Long An Trà Vinh Vĩnh Long do bạn đạo vùng Calgary và nam Cali phát tâm



<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnyHRcw1fN8boSm3w4ar1tT2&si=UBiK3K6qt3hPqRKZ>

<https://youtu.be/vcBmHjG-bZg?si=vtKjrMgDJ3VJwf28>

- Tặng 5 xe đạp cho các em học sinh nghèo huyện Chư Xê tỉnh Gia Lai vượt khó đến trường

<https://youtu.be/rQrYaUEfUc4?si=uSMf3aTyIIUu-COq>

-Giúp xây cất mấy cái nhà tình thương ở Vĩnh Long Bến Tre và Cà Mau

- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo, mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề và mua giáo cụ cho những trường khuyết tật như Vi Nhân ở Ban Mê Thuột, Thanh Tâm ở Đà Nẵng, Khuyết tật ở Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội

- Hỗ trợ gia đình mẹ mù cha chết và 9 đứa con ở Kontum được có ăn, và gia đình 4 mẹ con mồ côi cha ở Gia lai

- Giúp người già neo đơn ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long

-Hỗ trợ một số em bị bỏ rơi ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku

-Hỗ trợ 4 hòm người chết không hòm chôn ở Kontum và 1 em mồ côi mẹ ở Bình Định vì cha mới bị tai nạn chết

-Hỗ trợ người nghèo không tiền trị bệnh

- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 2 làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học

-Phát gạo và lương thực cho người Phong và bại liệt ở Kontum và người nghèo đói ở Gia Lai

-Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô trách

- Hỗ trợ bạn đạo trị bệnh hay bị tai nạn hay sửa lại nhà bị mục nát

- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

-Hỗ trợ 41 em bị bỏ rơi cổng chùa Bửu Trì Cần Thơ tiền đóng bảo hiểm y tế và tai nạn cùng mua sách vở đi học

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này**

[https://youtu.be/Q9E3z67a8v0?si=2rrkG3Dy\\_9XnVNBo](https://youtu.be/Q9E3z67a8v0?si=2rrkG3Dy_9XnVNBo)

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây:

VoVi Association of Canada và xin gửi về:

2590 Allard St

Montreal Qc H4E 2L4 Canada

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca

<b>DANH SÁCH BẠN ĐẠO ĐÓNG GÓP TU SỬA TV VĨ KIÊN TẠI ĐẠI HỘI</b>				
1	October /12/2023	Bác Đặng Thị Triêm (Houston)	\$300	
2	October /12/2023	Thiền Đường Tứ Thông	\$400	
3	October /12/2023	Lương Lan (TX)	\$500	
4	October /12/2023	Nguyễn Phương- Nguyễn Phúc (Đại Hội)	\$700	
			Total	<b>\$1,900</b>

### **Thông báo video & Audio Tuần Lễ 44, 10-29-2023**

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiền tuần này:

Chung Thiền đêm thứ tư tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023

[https://youtu.be/iLan5B19n\\_4?si=8bv2LRYgrYWYuMxj](https://youtu.be/iLan5B19n_4?si=8bv2LRYgrYWYuMxj)

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Ở Đồi Họ Khao Khát Cái Gì? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng giảng tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 13-10-1987

<https://youtu.be/CnqYDmMAnOM?si=ue7inWeJeh9qYy8s>

Thức Tâm - Lời Giáo Huấn tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 5-10-1987

<https://youtu.be/dqd2g2MsrZg?si=uHHMOXW8fh2RBHy->

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Từ Bi Nhiệm Màu, cổ nhạc

<https://youtu.be/u9YsHzbEXM4?si=-V807nWUg9k6zpMm>

Tu Là Cội Phúc -Thanh Lê và Nguyễn Hoàng Yến trình bày tại hậu Đại Hội 2023 Phuket Thailand

<https://youtu.be/QXeHSQWsiJw?si=fzbx5HblSnAqeylC>

Tôi Chưa Có Mùa Xuân do bạn đạo Boston Nguyễn Hoàng Yến trình bày hậu Đại hội 2023 tại Phuket

<https://youtu.be/QdWMQbCwflU?si=cw4cDKneWKrq5Zoo>

Ban video kính mời

-----

THƯ TỪ LAI VẮNG

F ngày 5 tháng 6

Kính thầy,

Con kính chúc thầy mạnh khỏe hơn - Con cố gắng tu sửa, tránh đừc lãn lốt nữa, hay lãn lốt đó - Con kính xin thầy tha tội cho con - Cũng ngày con cũng thấy con ngực đởn và đởn mọi tành xấu - Con cũng đức phật cho con đởn nghỉ, lúc đức vớu lên -

Con cũng mong ngày 7 tháng 6 này, sau khi con nớ xong đứng tu con tiến hơn -

Con gởi lời thăm chi bé - Con sẽ nhớ chi bé như thuở thanh học 1 tuần nhìn ảnh, sau khi sức khỏe con phục hồi -

(117)

Thầy như thầy, kính  
chức thầy thân tâm an  
lạc 2<sup>+</sup> thế giới đấng đấng  
loạn mây - kính chào,

Con -  
N + N Đ

TP: gửi thầy một món  
quà -

Con sợ thầy quà - Thầy  
nói coi gì, có cái đó.  
Một câu thầy nói, con  
học hỏi hoài không  
hết - kính thầy -

Atlantic city, ngày 18/6/95

N Đ ,


~~Con~~ nhận được thư con đề ngày 5/6/95 cộng với món quà quý mà con đã thành tâm giúp đỡ Thầy. Thành thật cảm ơn con.

Thế gian là cõi tạm, mọi sự việc đến rồi mọi sự việc cũng sẽ ra đi, không có gì trường cửu cả. Tâm của người tu phải hiểu rõ và tự dứt khoát mọi sự việc đến hay đi cũng không can hệ gì đến chơn tâm của chúng ta cả, thì hạnh phúc sẽ được dồi dào, hướng về tâm linh mà tu học. Tất cả đều nằm trong nguyên lý có có không không mà thôi. Con phải gia công tu luyện để sớm trở về với vị trí hiền thể và từ mẫu hàng huữ trong gia cang của con. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng mà Trời đã giao phó cho con thực hành trên mặt đất này. Hiểu được điều này thì mới thật sự thực hiện nhân đạo ngay trong gia cang nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng xã hội ở tương lai.

Mỗi người đều phải chấp nhận nghiệp thân, tức là bệnh hoạn. Thượng Đế đã ban ơn cho nhơn gian tuần tự tiến hóa, reo mừng phục vụ bởi những y sĩ chuyên nghiệp đã hàng cứu vớt biết bao nhiêu nạn tai từ mạng ngấn đổi thành dài, cộng hưởng những gì Trời Đất đã ân ban.

Hiện nay con đang được sống trong hoàn cảnh được cứu rỗi từ tâm linh cho đến vật chất. Vui thay và lành thay! dịp may luôn luôn hỗ trợ cho nhơn gian tiến hóa. Thầy không biết nói gì hơn, chúc con được vạn sự như ý hướng về tâm linh mà phát triển.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng,

119



**THÔNG BÁO**  
**KHÓA SỐNG CHUNG HAWAI'I 2023**  
**TÌNH THẦY TẬN ĐỘ**  
**Từ ngày 27 tháng 12 đến 31 tháng 12, 2023**

Khóa Sống Chung “Tình Thầy Tận Độ” và Lễ Mừng Sinh Nhật lần thứ 100 của Đức Thầy sắp đến gần, HAHVV Hawai'i đang nỗ lực hoàn tất mọi công việc để quý bạn đạo có những ngày sống chung thật thanh nhẹ và an vui.

Bên cạnh đó, xin quý bạn đạo lưu ý các vấn đề sau:

- 1) Những bạn đạo đã gửi ngày, giờ và chuyến bay đến Honolulu, Ban Chuyển Vận sẽ có xe đưa rước quý bạn đạo từ phi trường về khách sạn và từ khách sạn ra phi trường bất kể ngày hoặc đêm. Thời gian di chuyển từ phi trường về khách sạn mất khoảng từ 15-25 phút.
- 2) Nếu bạn đạo chưa kịp gửi lịch trình bay (itinerary), xin hãy gửi về điện thư [mhstrinh@gmail.com](mailto:mhstrinh@gmail.com) càng sớm càng tốt.
- 3) Nếu quý bạn đạo tự túc mượn xe và không cần đưa rước, xin cho biết để Hội có thể đăng ký với khách sạn.

Trong trường hợp quý bạn cần liên lạc tại phi trường Honolulu, xin gọi điện thoại cho chú Chiến ở số (808) 295-3176 hoặc Cẩm Tú ở số (808) 497-5436.

Thành thật cảm ơn sự phát tâm của quý bạn đạo tham dự KSC Hawai'i 2023.

Kính thư,

Trịnh thị Cẩm Tú  
Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hawai'i

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **Võ Minh** sinh ngày 29 tháng 12 năm 1953, mất ngày 22 tháng 10 năm 2023, nhằm mừng 8 tháng 9 âm lịch tại Houston, Texas, Mỹ quốc. Hưởng thọ 70 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Gia đình bạn đạo Võ Minh thành thật cảm ơn quý bạn đạo"

Thiên đường Tứ Thông  
Hội Ái Hữu Vô Vi Houston